

# ทัวโลกแห่ออกกบฏงานสถาปนิก

- ธุรกิจหวังอีอีซีเอื้อวัสดุก่อสร้าง
- เดินหน้ารุกส่งออกต่างประเทศ

นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอมอรา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานสถาปนิก'61 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม ที่เมืองทองธานี ว่า ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างในประเทศ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มในช่วง 3 เดือนแรก 2561 ตลาดยังไม่เติบโตตามคาด ผลจาก



ประกรณ์ เมฆจำเริญ

เศรษฐกิจไม่ฟื้นเต็มที่ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของรัฐบาลยังไม่มี ความชัดเจน แต่คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มเห็นการลงทุนออกมามากขึ้น รวมทั้งการเดิน หน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก (อีอีซี) จะส่งผลดีต่อตลาดวัสดุ จากความต้องการใช้วัสดุที่มากขึ้น ขณะที่ ตลาดวัสดุส่งออกยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการขยาย สัดส่วนการส่งออกมากขึ้นเพื่อ กระจายความเสี่ยงด้านยอดขาย คาดว่าจะมียอดขายจากการส่ง ออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยขณะนี้ มีการส่งออกกว่า 40 ประเทศ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา และ ยุโรป และปีนี้ก็มีแผนจะขยาย การส่งออกมากขึ้นในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา เวียดนาม

อินเดีย ปากีสถาน เป็นต้น คาดว่าสัดส่วน ยอดขายจากการส่งออกในอนาคตจะเพิ่ม เป็น 35%

นายสมบูรณ์ อูรานุกูล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ ยูเอ็มไอ กล่าวว่า ตลาด อสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัวดีเท่าที่ควร ส่ง ผลต่อภาพรวมตลาดกระเบื้อง แม้การส่ง

ออกและการท่องเที่ยวและจะดีขึ้น แต่หนี้ ครั้วเรือนและสถาบันการเงินที่ยังเข้มงวด ในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ภาคเอกชนยังไม่กล้าลงทุนมากนัก อย่างไรก็ตามคาดว่า เศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้น และการลงทุน ภาครัฐที่ออกมาต่อเนื่อง จะทำให้ในช่วงครึ่ง ปีหลังตลาดดีขึ้น

นายบัณฑิต หิรัญญินิวิวัฒนา ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท มีการนำเข้าจาก 8 ประเทศ อาทิ อิตาลี สเปน เยอรมนี อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน เวียดนาม อินเดีย มีสินค้าในทุกระดับราคาตั้งแต่ 100-10,000 บาทต่อตารางเมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานดังกล่าวมี ผู้ประกอบการในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ วัสดุตกแต่งและสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกว่า 850 บริษัท โดย 35% เป็น ผู้ประกอบการจากต่างชาติ อาทิ จีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินเดีย, ออสเตรเลีย, เวียดนาม สาธารณรัฐเช็ก และ เยอรมนี เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน ไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน